

# LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 5901 - THỨ SÁU NGÀY 20/8/2021 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

**KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9**

## Tặng bằng khen cho 43 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã ký quyết định tặng bằng khen cho 43 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự công hiến của các điển hình tập thể, cá nhân trên nhiều lĩnh vực công tác cùng đồng lòng chung sức để đẩy lùi dịch

COVID-19, UBND tỉnh đã thưởng động viên 5 triệu đồng/tập thể và 2 triệu đồng/cá nhân.

Trân trọng sự đóng góp của các tập thể và cá nhân cho cuộc chiến chống dịch COVID-19, nhằm động viên, khen thưởng kịp thời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhân chuyển công tác cơ sở tại các huyện phía Nam của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã ngày đêm vượt qua gian khó để hoàn

thành tốt nhiệm vụ “chống dịch như chống giặc”.

Trước đó, ngày 22/7, tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Hồng Quyết - Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Đồng đã công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho 25 tập thể và 28 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

AN NHIÊN

### NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Thắng thần tự phê bình và thật thà phê bình tức là đoàn kết mà đấu tranh và do đấu tranh đó đã đi đến đoàn kết hơn trước”

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA, H.2011, TẬP 10, TR.512

## Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận kiểm tra việc lắp đặt nhà xe container phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Đinh Trang Thượng.

TRANG 2

## Phụ nữ Lâm Đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

TRANG 5

### “Vì Nhân dân quên mình”

TRANG 5

## Đoàn xe biển đỏ tiến về Sài Gòn

Bài 1: Đội vận tải chuyên trách



“ Những ngày này, trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đầy gian nan, cùng với những chuyến xe yêu thương ở nhiều vùng miền, từ Nam Tây Nguyên, các đoàn xe biển đỏ chở nặng nghĩa tình quân - dân tiến về phương Nam để san sẻ khó khăn, góp sức bằng qua đại dịch.

TRANG 4

## Để công nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Bài 1: Môi trường đầu tư - “chìa khóa” cho sự phát triển



TRANG 3

### ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Quản lý chất lượng giống cây trồng để tạo ra sản phẩm có giá trị

TRANG 6

### TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị

TRANG 7



# Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch



Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại UBND Phường 2 (TP Bảo Lộc).



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại Tỉnh lộ 721, đoạn qua Thôn 4, xã Đa Kho tiếp giáp với xã Đa Oai (huyện Đa Huoai).

Ngày 18/8, các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu 2 đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đa Huoai, Đa Tềh, Cát Tiên.

\* Tại huyện Di Linh, sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19; đồng chí Trần Đức Quận đã đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của huyện.

Để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cần có giải pháp đột phá phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế để sớm khắc phục khó khăn trong điều kiện hiện nay. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Di Linh cần quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch; tiếp tục vận động Nhân dân bảo vệ “vùng xanh”, xây dựng phong trào để tạo điểm nhấn khu dân cư an toàn không có dịch bệnh...

Sau buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 28 xã Đinh Trang Thượng và tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt số tiền 20 triệu đồng; tặng

5 triệu đồng cho chốt kiểm soát dịch COVID-19 “Khu dân cư an toàn, không có dịch bệnh” Thôn 1, xã Đinh Trang Thượng; kiểm tra điểm tập kết giao nhận hàng hóa trên địa bàn thị trấn Di Linh, điểm lưu trú cho tài xế lái xe tải đường dài tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Di Linh.

\* Tại TP Bảo Lộc, qua buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong phát triển kinh tế - xã hội và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo TP Bảo Lộc cần nhanh chóng khắc phục các hạn chế, khó khăn để biến thách thức thành cơ hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá Bảo Lộc là địa phương luôn tiềm ẩn nguy cơ cao. Do đó, thành phố phải xem phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các phương án, biện pháp thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả. Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo khối đại đoàn kết vững chắc, huy động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia phòng, chống dịch hiệu quả, tham gia bảo vệ “vùng xanh” trên toàn địa bàn.

Sau buổi làm việc, đồng chí Trần Đức Quận đã tới kiểm tra một số mô hình phòng, chống dịch hiệu quả đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn TP Bảo Lộc; đồng thời, kiểm tra tiến độ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Phạm Văn Huyền tại hồ Nam Phương 1 (phường Lộc Phát). Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, đối với công trình xây dựng không phép

của ông Huyền là bài học kinh nghiệm sâu sắc để TP Bảo Lộc nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý, xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, đất đai trên địa bàn. Đồng chí chỉ đạo, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền TP Bảo Lộc tiếp tục chỉ đạo, điều hành để xử lý triệt để các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng và đất đai trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng xử lý các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng nằm trong dự án quy hoạch thu hút đầu tư Khu đô thị dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng tại hồ Nam Phương 1 (phường Lộc Phát); xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công (đất 287) tại hồ Nam Phương 2 (Phường 1).

\* Tại huyện Cát Tiên, trực tiếp kiểm tra và làm việc với lãnh đạo huyện tại 2 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở khu vực cầu Vĩnh Ninh (xã Phước Cát 2) - cửa ngõ nối liền với xã Đắc Lua (huyện Bù Đăng, Bình Phước) và khu vực xã Quảng Ngãi - nơi giáp ranh với địa phận xã Thống Nhất (huyện Tân Phú, Đồng Nai), Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp yêu cầu các lực lượng thực thi nhiệm vụ tại đây cần phải nỗ lực và tăng cường hơn nữa các nhiệm vụ kiểm soát phong tiện lưu thông qua lại. Dù phương tiện giao thông qua lại với lưu lượng và tần suất không lớn, tuy nhiên không được lơ là, mất cảnh giác, bởi đây là cửa ngõ giáp ranh với các địa phương của tỉnh bạn. Theo đồng chí Trần Văn Hiệp, dịch bệnh sẽ còn kéo dài với nhiều diễn biến khó lường nên tất cả các lực lượng cần thể hiện được trách nhiệm của người thực thi nhiệm vụ đối với đời sống và sự bình yên của người dân.

Cũng tại 2 chốt kiểm soát này, Chủ tịch UBND tỉnh đã đốc thúc và chỉ đạo lãnh đạo huyện Cát Tiên cần phải nhanh chóng hoàn thiện các công đoạn thi công khu vực nhà lưu trú và các công trình phụ trợ khác để sớm đưa vào sử dụng, giúp lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch

của huyện, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống tại chốt, để lực lượng chức năng yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lắp đặt thêm các camera giám sát để các ngành chức năng của tỉnh và huyện thường xuyên theo dõi, qua đó thuận lợi cho việc nắm bắt tình hình thực tế; đồng thời, có phương án xử lý tốt nhất khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra.

Đồng chí Trần Văn Hiệp cũng khẳng định: Cát Tiên cần phải bằng mọi cách giữ được “vùng xanh”, tùy theo tình hình thực tế để có những phương án tối ưu cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

\* Tại huyện Đa Tềh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã có buổi làm việc khẩn trương với lãnh đạo địa phương và đánh giá cao nỗ lực, kết quả đạt được của huyện đối với công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. Dù đã có trường hợp dương tính và địa bàn một xã đã phải phong tỏa để thực hiện giãn cách xã hội; nhưng huyện Đa Tềh đã có những phương án linh hoạt, quyết liệt trong xử lý tình huống cũng như sáng tạo trong cách triển khai để trở lại “vùng xanh” trong một thời gian ngắn.

Với kinh nghiệm có được, lãnh đạo Huyện ủy, UBND và các ngành chức năng khác của huyện cần phải đồng lòng, quyết tâm hơn nữa để đảm bảo an toàn và đời sống cho người dân. Duy trì sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tế. Là một huyện có tiềm năng và phần nào đó đã ở trong “vùng an toàn”, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, Đa Tềh cần phải thể hiện được trách nhiệm của mình đối với các địa phương khác. Hỗ trợ tích cực và chia sẻ với những địa phương khó khăn khác cũng như chuẩn bị mọi phương án tốt nhất về cơ sở hạ tầng để đối phó với mọi tình huống có thể bất ngờ xảy ra.

\* Tại huyện Đa Huoai, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt đánh giá cao những nỗ lực trong công

tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện, bởi đây là địa phương nằm ở vị trí then chốt, nơi cửa ngõ phía Nam. Dù lưu lượng các phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa qua lại với tần suất lớn và mật độ cao, nhưng lãnh đạo huyện đã thể hiện được ý chí và quyết tâm cao khi cùng với tỉnh và các lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện tốt các yêu cầu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp cũng yêu cầu huyện Đa Huoai đã làm tốt, nhưng cần phải làm tốt hơn nữa bởi diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp; chỉ cần một sơ suất nhỏ, lơ là, mất cảnh giác sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực, khó kiểm soát.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp đã đồng ý cho phép huyện Đa Huoai đưa một số trường hợp vào các khu vực cách ly của huyện. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không tuân thủ các bước kiểm tra khi về địa phương.

\* Tại huyện Bảo Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Bảo Lâm khi đến thời điểm hiện tại đã giảm được số cách ly tập từ 357 trường hợp xuống chỉ còn 94 người. Công tác tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 đạt được hiệu quả, theo đúng tiến độ với tỷ lệ đạt 100% số vắc xin được phân bổ về huyện...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hiệp cho rằng: Huyện Bảo Lâm cần phải làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch, bằng mọi giá phải giữ được “vùng xanh” cho Bảo Lâm. Đánh giá cao những nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép của Bảo Lâm, tuy nhiên Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn phê bình những mặt hạn chế của huyện. Đặc biệt là trong 2 lĩnh vực là chậm giải ngân vốn đầu tư công và công tác chi hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra theo Quyết định số 1900 ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh.



# Để công nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đã có nhiều quyết sách thay đổi giúp Lâm Đồng thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, tuy nhiên, với nhiều yếu tố khách quan, công nghiệp Lâm Đồng vẫn chỉ nằm ở trạng thái “nửa chừng xuân”, theo kiểu “ngó lên cũng chẳng bằng ai, trông xuống cũng không ai bằng mình”. Chiều theo quan điểm đó, có nghĩa nhìn vào những “ông lớn” ở khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương hay ở khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi... thì Lâm Đồng không “có cửa” để so sánh. Nhưng nếu lấy các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên hoặc một số địa phương lân cận khác thì nguồn thu xấp xỉ 1.000 tỷ mỗi năm chỉ tính ở hai khu công nghiệp Phú Hội và Lộc Sơn thì Lâm Đồng lại có quyền tự hào ở mức trung bình khá.

Nông nghiệp là thế mạnh, du lịch là thương hiệu, tuy nhiên về lâu dài hai lĩnh vực quan trọng này của Lâm Đồng không thể tạo ra những bước đột phá về nguồn thu ngân sách. Thực tế cũng đã chứng minh, không có bất cứ một quốc gia, hay một địa phương nào ở trong nước có được bước đột phá, thay đổi nhanh chóng hay phát triển ngoạn mục nếu chỉ dựa trên hai lĩnh vực này. Nông nghiệp và du lịch có thể đem lại đời sống ổn định, phần nào đó là thu nhập cao cho một bộ phận người dân, tuy nhiên, để có đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước chắc chắn là không thể. Nếu không có những đột phá và thay đổi về chính sách đúng đắn, phù hợp với xu hướng phát triển, Lâm Đồng rất dễ rơi vào tình trạng “tình nghèo - dân giàu”. Với giá trị về đất đai lớn, có thể mang lại cho người nông dân Lâm Đồng đời sống khá giả, nhưng để đóng

Không thể phủ nhận nông nghiệp và dịch vụ đang là hai thế mạnh lớn nhất, đồng thời cũng đem đến cho Lâm Đồng phần lớn nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và khá toàn diện vào năm 2030, cần đổi mới ngân sách, có đóng góp cho Nhà nước, thì việc phát triển công nghiệp có lựa chọn, có giá trị tăng cao, thân thiện với môi trường vẫn là yếu tố then chốt mang tính quyết định. Không phải là những ưu đãi về thuế hay đất đai như trước đây, cải thiện môi trường kinh doanh mới là “chìa khóa” mở ra cánh cửa thu hút đầu tư trực tiếp từ các nguồn vốn vào địa phương.

## Bài 1: Môi trường đầu tư - “chìa khóa” cho sự phát triển

Với những ưu thế sẵn có, Lâm Đồng đang thay đổi môi trường đầu tư kinh doanh, tạo ra nguồn thu ngân sách bền vững từ công nghiệp. Qua đó, đầu tư cho giáo dục, y tế, nhân lực và các dịch vụ công thiết yếu khác để thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập, đời sống của người dân ở các vùng miền, sớm hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong nhiệm kỳ và tỉnh phát triển khá toàn diện, cần đổi mới được ngân sách, có đóng góp cho Nhà nước như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.



KCN Lộc Sơn đã được lấp đầy diện tích giai đoạn 1.

góp cho ngân sách nhà nước lại rất hạn chế. Bởi nhìn trên phương diện tổng quát, thu nhập của người sản xuất nông nghiệp chỉ có thể đóng góp gián tiếp mà không thể trực tiếp cho ngân sách nhà nước một nguồn thu lớn.

Mỗi một địa phương nếu không có nguồn thu ngân sách lớn, không tự cân đối được ngân sách, hoàn toàn dựa vào sự điều phối của Trung ương mà không có sự đóng góp cho Nhà nước sẽ dễ rơi vào trạng thái bị

động trong mọi giai đoạn phát triển. Đó là chưa kể trong những thời điểm nền kinh tế và đời sống xã hội bị chi phối, ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và những tác động tiêu cực khách quan khác.

Bài toán trên sẽ chỉ có lời giải khi Lâm Đồng thực sự trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến. Khẳng định điều đó, bởi dù là một địa phương dẫn đầu cả nước về

phát triển nông nghiệp công nghệ cao, với nguồn thu từ một đơn vị diện tích đất sản xuất luôn nằm trong top đầu của cả nước, nhưng hiện tại, cả tỉnh lại không có một doanh nghiệp lớn hay một tập đoàn đa quốc gia nào thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến hiện diện.

Theo ông Đỗ Xuân Kiên - Phó Trưởng ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hiện tại tỉnh có hai khu công nghiệp (KCN) lớn, đó là Phú Hội (huyện Đức Trọng)

với 109 ha, thành lập gần 13 năm và KCN Lộc Sơn (TP Bảo Lộc) với 183 ha, thành lập cách đây 15 năm. Diện tích các KCN đã được lấp đầy, khái niệm lấp đầy ở đây được hiểu theo từng giai đoạn. Đối với giai đoạn 1, doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng và tỉnh đã giao đất. Tuy nhiên, hiện nay ở các KCN vẫn còn những khoảng đất trống là bởi hai năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên việc xây dựng nhà máy của các doanh nghiệp vẫn có những khoảng trễ bởi phải đầu tư theo từng giai đoạn. Phần nữa, vẫn có một số doanh nghiệp cố tình chậm trễ bởi họ chờ đợi để chuyển đổi mục đích hoặc tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây cũng là tình trạng chung của các KCN trong cả nước và Chính phủ cũng đã có ý kiến về tình trạng đất trống ở các KCN. Nếu doanh nghiệp nào không triển khai theo đúng thời gian quy định, bắt buộc phải thu hồi, tuy nhiên cái khó là thu hồi cũng phải theo quy trình, theo những quy định của pháp luật”.

“Dù có diện tích nhỏ, nhưng nguồn thu ngân sách từ các KCN lại mang đến nhiều tín hiệu khả quan. Với xấp xỉ gần một 1.000 tỷ, nguồn thu này chỉ chiếm khoảng 1/10 ngân sách của tỉnh, nhưng giá trị ở chỗ, đây hoàn toàn lại là thuế phí. Bởi thuế phí của cả tỉnh chỉ rơi vào khoảng 5.200 tỷ, có nghĩa nguồn thu của từ các KCN đã chiếm tới 1/5 thuế phí của cả tỉnh. Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các ban, ngành liên quan cần phải duy trì và vượt mức thu này. Dù bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những tác động khách quan, tuy nhiên, theo tình hình thực tế và tiến độ, năm nay nguồn thu này sẽ đạt và có thể vượt”, ông Đỗ Xuân Kiên cho biết thêm.

(CÒN NỮA)  
TUẤN LINH

## Hoạt động kinh tế tập thể - cần nâng cao hiệu quả

Trong thời kỳ hội nhập ngày càng sâu rộng, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước về đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đơn vị tập thể, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực mới đáp ứng với yêu cầu quản trị mới trên thị trường cạnh tranh.

### Khẳng định vai trò kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh đến nay có 3 liên hiệp hợp tác xã (HTX) nông nghiệp với 18 HTX thành viên đang phát huy tốt vai trò giới thiệu bao tiêu sản phẩm cho các thành viên tự sản xuất và tự ký kết hợp đồng. Bên cạnh đó, thống kê số lượng tất cả 335 HTX Nông nghiệp,



HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến, Đà Lạt tiếp tục sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ trên thị trường.

(Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

tăng 6 HTX so với năm 2020. Trong đó, gồm 51 HTX sản xuất ứng dụng công nghệ cao gần 797 ha, chăn nuôi heo với quy mô chuồng trại 6 ha. Kết quả có 245 HTX hoạt động hiệu quả với doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 HTX đạt mỗi năm lần lượt khoảng hơn 2,6 tỷ đồng và gần 300 triệu đồng. Về cán bộ quản lý

HTX nông nghiệp tính đến đầu năm 2021 có tổng số 987 người, trong đó trình độ từ trung cấp trở lên 216 người. Trong 165 chuỗi giá trị thu hút sự tham gia liên kết của 101 doanh nghiệp, 60 HTX, 36 tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ và 16.621 hộ nông dân. Phần lớn nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép

kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 75 chuỗi liên kết đã được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm. Những HTX hoạt động hiệu quả theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao như HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phú; HTX Sunfood Đà Lạt; HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Tân Tiến; HTX Nông nghiệp Tiên Huy; HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào...

Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 338 trang trại trồng trọt, 425 trang trại chăn nuôi, 31 trang trại tổng hợp, 2 trang trại lâm nghiệp. Chưa kể toàn tỉnh còn có 369 tổ hợp tác (THT) với 8.476 tổ viên hoạt động tổng hợp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức hỗ trợ giúp nhau vay vốn, chuyên giao tiếp bộ khoa học kỹ thuật, cùng sản xuất một chủng loại sản phẩm và cùng nhau tìm doanh nghiệp để tiêu thụ.

“Nhiều HTX phát huy tốt nội lực, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao, tiên tiến vào sản xuất, đặc biệt một số

HTX có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, nên mang về doanh thu hàng năm khá cao, đã khẳng định được vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển nông nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân...”, đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết. Bên cạnh đó, còn có nhiều mô hình THT tổ chức chuỗi liên kết với các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước ổn định đầu ra nông sản cho bà con tổ viên, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. Đáng kể mô hình kinh tế trang trại với nhiều bước phát triển cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả, thể hiện hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của từng trang trại và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhiều chủ trang trại đã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về quản lý, tiếp cận thị trường, tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng...

XEM TIẾP TRANG 8



# ĐOÀN XE BIỂN ĐỎ TIẾN VỀ SÀI GÒN

Những ngày này, trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đầy gian nan, cùng với những chuyến xe yêu thương ở nhiều vùng miền, từ Nam Tây Nguyên, các đoàn xe biển đỏ chở nặng nghĩa tình quân - dân tiến về phương Nam để san sẻ khó khăn, góp sức băng qua đại dịch.

## Bài 1: **Đội vận tải chuyên trách**

Không có sự chuẩn bị, không văn bản giấy tờ, không lễ nghi trang trọng, khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với nhiều diễn biến phức tạp, từ mệnh lệnh của thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, **Đội vận tải chuyên trách** đã được thành lập.

### Mệnh lệnh từ trái tim

Đội vận tải chuyên trách được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: chuyên chở hàng hóa, nhu yếu phẩm vào các vùng dịch trên địa bàn tỉnh và các vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh như TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa, Tây Ninh.

Đội vận tải chuyên trách gồm 8 đồng chí. Ngoài cán bộ, chiến sĩ chuyên làm nhiệm vụ lái xe đến từ Trung đội vận tải thuộc Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh, Đội còn tập hợp những tay lái nhiều kinh nghiệm của Trung đoàn Bộ binh 994, Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh. Nhận lệnh, những người lính lái xe lập tức lên đường. Với họ, đây là một cuộc hành quân dài đặc biệt. Hơn ai hết, họ hiểu sự nguy hiểm của nhiệm vụ mà họ sắp thực hiện, nhưng đó không chỉ là mệnh lệnh của quân đội mà còn là mệnh lệnh của trái tim.

Để đảm bảo dịch bệnh không thể xâm nhập vào các đơn vị quân đội, sức khỏe của bộ đội được đảm bảo tuyệt đối để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; lệnh cấm trại với 100% quân số đã được Bộ CHQS tỉnh thực hiện ngay từ khi dịch bệnh bùng phát. Toàn đội được bố trí ở khu riêng biệt trong Bộ CHQS tỉnh, không tiếp xúc với các lực lượng khác và



Đoàn xe biển đỏ tiến về Sài Gòn.

chỉ thực hiện nhiệm vụ duy nhất là vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, rau, củ, quả vào các vùng dịch trong tỉnh và các tỉnh khác trên địa bàn quân khu.

Bộ CHQS tỉnh đã bố trí 4 xe tải chuyên trách với trọng tải 3,5 - 4 tấn/mỗi xe. Hai tài xế cùng làm nhiệm vụ, nhip nhàng thay tài trên một xe bởi sau khi đưa hàng tới điểm nhận, lái xe sẽ quay đầu về ngay và sinh hoạt tại khu cách ly riêng. Những đợt hàng hóa nhiều, ngoài 4 xe của đội vận tải, Bộ CHQS tỉnh có sự hỗ trợ từ 3 xe thuộc Học viện Lục quân. Đoàn xe biển đỏ cứ thế mà nối dài thêm.

Để phòng ngừa dịch bệnh, đội ngũ lái xe đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng làm xét nghiệm SARS-CoV-2, đảm bảo an toàn trước khi xe thực hiện nhiệm vụ. Và cứ thế, suốt những ngày qua, đoàn xe biển đỏ với số hiệu bắt đầu bằng chữ KP liên tục lên đường chở hàng trăm tấn rau, củ, quả và cả tình cảm của quân, dân Lâm Đồng tiến vào chi viện cho các vùng tâm dịch.

### "Xe chú bộ đội đến rồi"

Dịch bệnh bùng phát từ những ngày đầu năm 2020, nhưng với tinh thần quân dân đồng lòng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, trận địa Nam Tây Nguyên vẫn được giữ vững an toàn trong thời gian dài. Nhưng khi dịch bùng lên lần thứ 4, lần nặng nề nhất, trận địa này cũng đã bị ảnh hưởng. Sau ổ dịch đầu tiên phát hiện tại huyện Đạ Tẻh, trên bản đồ COVID-19 của Lâm Đồng, vùng xanh dần thu hẹp. Đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng là 1 trong 2 địa phương còn lại chưa thực hiện Chi thị 16 trong tổng số 9 địa phương của Quân khu 7. Không chỉ đảm bảo các vấn đề của địa bàn, người Lâm Đồng còn chia lửa khó khăn với bà con trong các vùng cách ly, phong tỏa, giãn cách ở các địa phương khác chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh, nơi vẫn được gọi bằng hai tiếng gần gũi, thân thương - Sài Gòn.

Vào thời điểm đất nước nói chung, Sài Gòn nói riêng gặp nhiều khó khăn, hàng trăm

chuyến xe từ các đơn vị, cá nhân, tổ chức từ Nam Tây Nguyên đã tiến về Sài Gòn mang theo hàng trăm tấn nông sản và cả tấm lòng yêu thương. Đặc biệt, trong đó có các đơn vị tôn giáo đã cùng đồng hành để chung sức hướng về đồng bào vùng dịch. Những đoàn xe của Bộ CHQS tỉnh cũng đã có mặt tại Ban CHQS các huyện từ vùng dịch Đạ Tẻh cho tới huyện nghèo Đam Rông để chuyên chở tất cả tấm lòng mà người dân Nam Tây Nguyên gửi gắm các đơn vị quân đội và xuôi về phương Nam.

Tiếng sư cô Chùa Hội Phước (thôn Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng) nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại lái xe Đặng Giang Sơn "Chú bộ đội đến chưa, cô và bà con tập hợp được nhiều rau lắm, đang chờ các chú bộ đội đến". Và rồi xe tới, bà con đang đợi sẵn, reo vui "xe chú bộ đội đến rồi". Xe tiến sâu vào sân chùa, những lái xe mang màu áo lính nhảy xuống từ buồng lái. Bộ đội và người dân cùng nhau chất lên xe nào củ cái,

khoai tây, khoai lang, bắp sù, cà chua... Đêm mưa. Gắn 10 tấn rau, củ, quả tươi được bà con xã Phú Hội tập kết về Chùa Hội Phước bị ảnh hưởng. "Các chú đợi chút nhé, để bà con tranh thủ nhặt lại bắp sù cho sạch, cho tươi". Mặt trời đã gần xuống bóng, chờ thêm nghĩa là lộ trình sẽ kéo dài hơn, song bộ đội vẫn đợi để tấm lòng của bà con gửi về Sài Gòn trọn vẹn nhất. Những người nông dân quanh năm quen với ruộng vườn tay thoăn thoắt nhặt rau. Đóng gói tới đâu bộ đội chất lên xe tới đó. Xe trọng tải 4 tấn luôn chất đầy rau, củ bởi những người lính lái xe vẫn tâm niệm rằng "Thêm ít rau, là đảm bảo thêm bữa ăn cho bà con trong vùng dịch".

Hay như trước đó, tại Chùa Linh Ân (thị trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà), đội vận tải chuyên trách có mặt cùng 20 cán bộ, chiến sĩ khác đã cùng với bà con nhân dân, các tăng ni, Phật tử bốc xếp hơn 60 tấn rau, củ, quả. Mọi việc xong xuôi cũng là khi mặt trời bắt đầu khuất bóng. Đoàn xe chở nặng nghĩa quân dân, tình đồng bào lên đường. Tinh quân - dân, mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng vũ trang và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ngay lúc này đây lại thấm đượm hơn bao giờ hết. Bởi chầy chùng trong họ là tình người, là mong mỏi sẽ chia một phần gánh nặng với Sài Gòn.

Đại dịch đã gây ra quá nhiều tổn thất. Và chính trong lúc này, tinh đồng bào, đồng chí và trách nhiệm của chính quyền được thể hiện thật rõ nét. Trên "chiến trường" không tiếng súng ấy, quân đội luôn là điểm tựa vững chắc cho người dân. Đoàn xe biển đỏ vẫn liên tục lên đường tiến vào tâm dịch...

(CÒN NỮA)  
**NGỌC NGÀ**

## CÁT TIÊN: Chiến dịch "Hoa Phượng đỏ" thiết thực và hiệu quả

Chị Nguyễn Thị Hồng Anh - Bí thư Huyện đoàn Cát Tiên cho biết, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Chiến dịch "Hoa Phượng đỏ" năm 2021 của tuổi trẻ Cát Tiên vẫn được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch.

Với 3 đội hình và hơn 200 chiến sĩ "Hoa Phượng đỏ" là đoàn viên, thanh thiếu niên của các Đoàn trường THPT trên địa bàn huyện tham gia đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, các đội hình đã tổ chức trồng cây xanh, trồng vườn hoa, dọn vệ sinh khuôn viên trường học, thu gom rác thải, tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa tại các đợt ra quân ngày thứ Bảy tình nguyện và ngày Chủ nhật xanh; tích cực tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi năm 2021...

Ngoài ra, chiến dịch còn tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng học tập, kỹ năng thực hành xã hội, phòng chống bạo lực học đường, tư vấn tâm lý lứa tuổi thanh, thiếu niên cho hơn 600 lượt học sinh và tổ chức 6 buổi tuyên truyền Luật An toàn giao thông với hơn 300 học sinh tham gia.

Cùng với đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội cũng đã được Huyện đoàn quan tâm và triển khai như giúp đỡ dọn vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa và tổ chức thăm hỏi 5 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như trao sách cũ cho các em học sinh nghèo và tặng 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 35 triệu đồng.

**HOÀNG SA**

## 100% xã đạt tiêu chí về thông tin và truyền thông

Tính đến nay, toàn bộ 111/111 xã trên địa bàn tỉnh đã có các điểm phục vụ viễn thông, Internet, hệ thống truyền thanh cơ sở tham gia tích cực vào các hoạt động trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng. Hệ thống cụm loa của các đài truyền thanh cơ sở đã cơ bản phủ sóng trên 70% số thôn.

Hạ tầng công nghệ thông tin cũng đã đáp ứng nhu cầu của người dân, hỗ trợ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương.

Đối với mạng truyền dẫn cấp quang dành riêng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước, trên địa bàn tỉnh đã được cấp quang hóa đến 147 điểm cấp xã; mạng di

động phủ sóng 100% địa bàn tỉnh, dịch vụ điện thoại cố định và Internet tốc độ cao phát triển đến tất cả các xã, 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có máy tính làm việc. 100% UBND cấp huyện và UBND cấp xã có mạng LAN, trong khi đó hệ thống mạng LAN được duy trì ổn định, kết nối mạng Internet cấp quang tốc độ cao, đảm bảo cho việc quản lý, điều hành qua môi trường mạng. Hộp mail công vụ thư điện tử cũng đã được triển khai ở 100% các xã, phường, thị trấn giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của địa phương được nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả.

**NGUYỄN NGHĨA**



# Phụ nữ Lâm Đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh tổ chức những hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

## Tăng cường công tác tuyên truyền

Theo chị Trần Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Lâm Đồng, một trong những hoạt động được Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh thời gian qua là công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền với các hình thức linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình dịch như qua mạng xã hội facebook, zalo, email... Trong đó, chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân không chia sẻ, đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh.

Công tác tuyên truyền được các cấp Hội triển khai kịp thời, cấp phát hơn 19 ngàn tờ rơi, treo 438 pano,



Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà cho các khu cách ly trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

băng rôn ở những nơi công cộng tuyên truyền phòng, chống dịch, cung cấp hơn 21 ngàn khẩu trang y tế, 553 chai nước sát khuẩn, 3.100 tấm chắn giọt bắn phát cho người dân tại các điểm công cộng, bệnh viện, khu cách ly; vận động 37 gia đình tạm hoãn việc cưới hỏi, có trên 20 ngàn hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19...

Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh biên soạn nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bằng tiếng K'Ho phục vụ công tác tuyên truyền ở cơ sở. Phát huy vai trò của Tổ an toàn phòng, chống COVID-19 của các cấp Hội; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tình hình và tác động

của dịch bệnh COVID-19 đối với nhóm phụ nữ bị giảm sâu thu nhập để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ kịp thời.

## Nhiều hoạt động thiết thực

Trong suốt thời gian thị trấn Thanh Mỹ và thôn Tân Lập, xã Lạc Lâm của huyện Đơn Dương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN huyện Đơn Dương đã tổ chức nấu ăn hỗ trợ cho lực lượng tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện. "Bếp ăn miễn phí" này được tổ chức 1 tuần 3 buổi vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần, duy trì đến khi Đơn Dương hết giãn cách, đã nấu

cho 60 lượt người với số tiền 48 triệu đồng, 50 công nấu từ sự đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện Đơn Dương còn phát động đợt thi đua và xây dựng mô hình "Thu gom chất thải nhựa gây quỹ phòng, chống dịch" tại các hộ gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân. Sau đợt phát động, toàn bộ kinh phí thu được sẽ hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương như: hỗ trợ bếp ăn tình thương, khu cách ly, mua nước sát khuẩn, khẩu trang y tế...

Còn với Hội LHPN thành phố Đà Lạt, ngay khi trên địa bàn xuất hiện 2 chùm lây nhiễm COVID-19 mới đây, cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia dọn vệ sinh 2 khu cách ly trên địa bàn để phục vụ việc tổ chức cách ly đối với các trường hợp F1 liên quan đến 2 chùm ca bệnh tại xã Trạm Hành, Xuân Trường và Công ty Thanh Bình Xanh.

12/12 Hội LHPN các huyện, thành phố đã tổ chức nấu ăn phục vụ các chốt kiểm dịch, các khu cách ly. Đồng thời, kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tặng hàng ngàn suất quà cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch, các khu cách ly, các đối tượng hội viên, phụ nữ và Nhân dân trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, hơn 11 tấn gạo, hàng trăm thùng mì tôm, sữa, bột ngọt, bột nêm, nước mắm..., gần 2.000 tấm chắn

giọt bắn, 80 chai nước sát khuẩn và 23 tấn rau, củ, quả các loại. Các cấp Hội tiếp tục kêu gọi, vận động, ủng hộ hàng chục tấn gạo, hàng trăm tấn nông sản, hàng ngàn ngày công, các thùng nhu yếu phẩm, khẩu trang... cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Bình Phước, Đồng Nai, Khánh Hòa.

Riêng Hội LHPN tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên công đoàn cơ quan làm 5.000 tấm chắn giọt bắn và 10.000 chai nước sát khuẩn trao tặng các lực lượng tuyến đầu, khu cách ly tại 12 huyện, thành phố với tổng số tiền 150 triệu đồng. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh trao tặng 200 suất quà và 2 tấn gạo cho các hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ gạo, rau, củ, quả và một số thực phẩm thiết yếu cho 22 học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Đà Lạt. Đồng thời, vận động hơn 100 tấn nông sản để ủng hộ cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Bằng những hoạt động thiết thực, các cấp Hội phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng thời điểm. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, chung tay phòng, chống dịch COVID-19 trong cán bộ, hội viên và Nhân dân.

VIỆT HÙNG

## "Vì Nhân dân quên mình"

Cùng chung tay với địa phương và lực lượng tuyến đầu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cát Tiên đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, góp phần đảm bảo tốt sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân và kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Trung tá Trần Quốc Phong - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Cát Tiên cho biết: Lực lượng vũ trang từ huyện tới các xã luôn trong tinh thần sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Cao điểm trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư từ cuối tháng 4 đến nay, Ban CHQS huyện Cát Tiên đã tập trung vào ba phần việc cụ thể: tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và khu cách ly; giúp người dân thu hoạch, vận chuyển nông sản trong tình hình dịch bệnh khó khăn; đồng thời, phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể khác kêu gọi, ủng hộ nông sản cho các chuyến xe yêu thương, hướng về Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban CHQS huyện Cát Tiên đã tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Đồng thời, Ban CHQS huyện phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia vào các tổ công tác phòng, chống dịch, kết hợp duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm

vụ quân sự - quốc phòng, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, đơn vị chủ động phối hợp và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tích cực chuẩn bị mọi mặt, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong phòng chống dịch. Bảo đảm tốt sức khỏe cho bộ đội đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Từ ngày 21/5 đến nay, Ban CHQS huyện Cát Tiên thực hiện nghiêm lệnh cấm trại. Tròn 3 tháng, 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện ở lại đơn vị và luôn trong trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ. Không có cuối tuần, không phân biệt giờ nghỉ, có những ngày, bộ đội xuyên trưa chuẩn bị cho khu cách ly ở xã Quảng Ngãi (UBND xã Tư Nghĩa cũ) hay cụm trường xã Đức Phò và cụm trường xã Phước Cát 2, sẵn sàng đón công dân trở về địa phương thực hiện cách ly.

Việc điều hành, quản lý và phục vụ công dân tại các khu cách ly do Ban CHQS huyện Cát Tiên đảm nhận. Công tác chuẩn bị cho khu



Lực lượng vũ trang thuộc Ban CHQS huyện Cát Tiên phục vụ cơm trưa cho công dân tại khu cách ly tập trung xã Quảng Ngãi.

cách ly nhanh chóng được hoàn thành, từ dọn vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp bàn ghế, mắc màn,... nhằm đảm bảo đầy đủ và kịp thời nhu cầu về ăn, ở, sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu của công dân. "Chúng tôi luôn xác định vì Nhân dân phục vụ, là nhiệm vụ thì phải hoàn thành"- Trung tá Trần Quốc Phong khẳng định.

Tại khu cách ly tập trung đặt ở Thôn 3, xã Quảng Ngãi hoạt động từ ngày 29/5 đến nay, gần 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban CHQS huyện Cát Tiên đã cùng các lực lượng liên quan và tình nguyện viên thực hiện công tác phục vụ, chăm sóc, bảo đảm chế độ dinh dưỡng cho công dân cách ly với số lượng hơn 100 người trong thời gian cao điểm. 5 bộ phận tại

khu cách ly được thành lập, gồm: chỉ huy, quân y, cảnh vệ, hậu cần và phục vụ, được Ban CHQS huyện Cát Tiên phân công nhiệm vụ cụ thể.

Trung tá Phan Văn Phú - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cát Tiên, phụ trách khu cách ly xã Quảng Ngãi cho biết: Để bảo đảm an toàn cho khu cách ly, ngoài thực hiện các biện pháp theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ huy khu cách ly thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cho công dân. Lực lượng quân sự, công an thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly cũng bố trí bảo vệ khu vực cách ly, tránh xảy ra tình trạng công dân trốn khỏi khu cách ly tập trung.

"Dù ngày đầu nhận nhiệm vụ với

nhiều nội dung mới, kinh nghiệm còn ít, nhưng lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly vẫn luôn cố gắng khắc phục, với tinh thần "vì Nhân dân quên mình", đảm bảo tốt nhất việc thực hiện cách ly của công dân" - Trung tá Phan Văn Phú cho hay. Đến nay đã gần 9 tháng Trung tá Phú chưa về nhà, bám đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Anh bảo rằng, dù nhiều áp lực và khó khăn, nhưng sự sẻ chia, quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của các tổ chức, cá nhân dành cho những người lính Bộ đội Cụ Hồ là sự động viên đầy ấm áp và trân trọng.

Với quyết tâm "chống dịch như chống giặc", tổ chức chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ban CHQS huyện Cát Tiên đã góp phần cùng các cấp, ngành chức năng là điểm tựa tin cậy, vững chắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Không quản ngày đêm hay mưa gió, từ khu cách ly đến các chốt kiểm dịch hay những vườn cây trái cần thu hoạch, màu xanh áo lính đã luôn có mặt để kịp thời hỗ trợ Nhân dân. Những bước chân của người lính Bộ đội Cụ Hồ tại Ban CHQS huyện Cát Tiên đã in dấu lên mọi mặt trận trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, sâu đậm thêm trong lòng mỗi người dân trong những ngày tháng chống dịch khó quên này với tình cảm thương yêu, trân quý màu áo bộ đội.

VIỆT QUỲNH



# Quản lý chất lượng giống cây trồng để tạo ra sản phẩm có giá trị

Giống cây trồng được coi là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong nâng cao chất lượng, sản lượng nông sản. Vì vậy, thời gian qua, các cơ quan chức năng trong tỉnh luôn chú trọng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh cây giống. Từ đó, góp phần tăng năng suất, chất lượng cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Lâm Đồng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên 300.000 ha, với diện tích gieo trồng năm 2021 khoảng 386.354 ha, gồm: 122.309 ha cây hàng năm và 264.045 ha cây lâu năm. Những cây trồng và sản phẩm nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt chủ lực gồm: cà phê 174.298,6 ha, sản lượng 516.602,8 tấn; chè 12.105 ha, sản lượng 174.882,2 tấn; dâu tằm: 9.258 ha, sản lượng 184.298,6 tấn; điều 26.266 ha, sản lượng 17.167,8 tấn; cây ăn quả 24.470 ha, sản lượng 181.184,2 tấn; rau, đậu các loại 70.050 ha, sản lượng 2,429 triệu tấn; hoa các loại 9.120 ha, sản lượng 3.567 triệu cành. Do vậy, nhu cầu về nguồn giống, đặc biệt là giống chất lượng cao là rất lớn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 423 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống rau, hoa, cây công nghiệp, cây ăn quả công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cây trồng. Trong đó, cây công nghiệp và cây ăn quả có 289 cơ sở; rau có 107 cơ sở; hoa 27 cơ sở. Để



Chất lượng giống cây trồng là khâu then chốt, là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng theo quy định, hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt kế hoạch thanh tra chuyên ngành và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, trong đó có chất lượng giống cây trồng.

Ông Hà Ngọc Chiến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh cho biết: Để công tác quản lý chất lượng giống cây trồng trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, thời gian qua, Chi cục tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, tập huấn, khuyến cáo người dân, nhất là bà con ở các xã vùng sâu, vùng xa cần mua giống ở các cơ sở có địa điểm, nguồn gốc rõ ràng; giấy phép kinh doanh hợp pháp; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột

xuất và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống nắm chắc các quy định của Nhà nước, hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến các đơn vị cung ứng, sản xuất giống cây trồng và tiến hành lấy mẫu trên thị trường để đánh giá thực trạng chất lượng giống cây trồng một cách khách quan, sát thực tế.

Trong năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra và lấy mẫu cây giống để phân tích, đánh giá chất lượng giống và độ sạch bệnh của 50 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống cà phê và cây ăn quả, 100% các cơ sở đều đạt tiêu chuẩn để cung ứng thị trường; xây dựng và hướng dẫn 1 vườn ươm giống cây họ cà; tổ chức quản lý sản xuất đảm bảo cây giống xuất vườn sạch bệnh và đạt các tiêu chuẩn

chuyển giao cho trên 200 vườn ươm cây họ cà ứng dụng vào sản xuất, gieo ươm giống;... Năm 2021, Chi cục đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu 55 giống hoa mới có bản quyền với tổng số trên 2 triệu hạt, ngọn, cây, lá, củ giống hoa các loại, có giá trị thương mại cao thích nghi với điều kiện canh tác của tỉnh. Sau khi nhập, các đơn vị doanh nghiệp đã triển khai 220 điểm khảo nghiệm VCU (Value of Cultivation and Use) đánh giá giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống mới và đánh giá hiệu quả của các giống nhập nội. Ngoài ra, Chi cục tiếp tục thực hiện chuyên đề về quản lý các cơ sở sản xuất nuôi cấy mô. Qua đó, đơn vị đã rà soát quy mô về chủng loại, số cơ sở và năng lực hoạt động, đánh giá tồn tại, khó khăn, từ đó đã xây dựng được dự thảo quy định quản lý đối với các cơ sở sản xuất cây giống bằng phương pháp in vitro,...

Theo ông Trương Đức Phú, Giám đốc Công ty Cổ phần Cây giống

Cao Nguyên (HIVICO), thời gian qua, nhu cầu giống của nông dân ngày càng cao, do vậy các cơ sở nuôi cấy mô nở rộ. Trại giống nuôi cấy mô PH thuộc Công ty HIVICO cung cấp chủ yếu hoa đồng tiền cho thị trường trong nước và trên 500 loại hoa các loại cho thị trường các nước Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ... Ông Phú cho biết, để cho ra đời giống cây chất lượng trước tiên phải chọn cây mẹ khỏe mạnh, sạch bệnh, khả năng kháng bệnh và năng suất cao... Trại giống của Công ty có nguồn gốc nên hầu hết sản phẩm cây mô đều đạt chất lượng, người nông dân mua giống về trồng cũng có phản hồi rất tích cực.

Ông Hà Ngọc Chiến khẳng định, quản lý chặt và nâng cao chất lượng giống cây trồng là khâu then chốt, là giải pháp quan trọng để thực hiện thành công Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Ở Lâm Đồng, đối với giống cây trồng phải tuyên bố tiêu chuẩn, giống phải sạch bệnh, có nguồn gốc rõ ràng mới được lưu thông trên thị trường. Hiện nay, chất lượng giống cây trồng của tỉnh đáp ứng nhu cầu trong việc sản xuất của Nhân dân. Từ đó, đã góp phần làm cho sản xuất trồng trọt của tỉnh đạt được mức tăng trưởng nhanh, tạo những bước phát triển mới theo hướng tích cực ở nhiều mặt, từng bước phát triển theo hướng hiện đại, bền vững; sản xuất hàng hóa nông sản tập trung ổn định, quy mô lớn, áp dụng khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.

HOÀNG YÊN

## Chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đường Trúc Lâm Yên Tử tại Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm

Kỳ họp thứ hai - HĐND tỉnh mới xem xét, phê duyệt và ban hành nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt. Đây là một tín hiệu vui và cần thiết để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án "Đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm" được phê duyệt đầu tư để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn đập của hồ Tuyền Lâm. Theo đó, diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là 22.464,9 m<sup>2</sup>, đối tượng rừng là rừng phòng hộ bảo vệ môi trường thuộc khu rừng phòng hộ

môi trường cảnh quan thành phố Đà Lạt. Nguồn gốc là rừng thông 3 lá trồng năm 1985 bằng nguồn ngân sách Nhà nước với tổng số 685 cây thông 3 lá, trữ lượng 309,414 m<sup>3</sup> gỗ tròn. Đây là loại đất phi nông nghiệp - đất chuyên dùng giao thông.

Địa điểm xây dựng dự án tại Phường 3 và Phường 4 - thành phố Đà Lạt, thuộc một phần khoảnh 1, khoảnh 2 Tiểu khu 266B gồm 4 lô Phường 3, thành phố Đà Lạt, hiện tại do Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý. Là công trình giao thông cấp IV, chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Về quy mô đầu tư xây dựng tổng chiều dài tuyến đường là 1.115,19 m, có điểm đầu giao với đường Trúc Lâm Yên Tử, điểm cuối giao với đường Hoa Phượng Tím. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị

TCVN 104 - 2007 với chiều rộng nền đường 16 m, chiều rộng mặt đường 8 m, vỉa hè hai bên mỗi bên rộng 4 m. Kết cấu thảm nhựa bê tông dày 7 cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 36 cm. Độ dốc ngang mặt đường 2%... Dự án có tổng mức đầu tư 36.050 triệu đồng thuộc nhóm C, thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư đối với diện tích 22.464,9 m<sup>2</sup> rừng thuộc diện tích đất thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên.

Theo hồ sơ kiểm kê tài nguyên rừng trên diện tích 36.254,9 m<sup>2</sup> do Công ty Cổ phần Tư vấn Lâm nông nghiệp Lâm Đồng lập ngày 8/4/2021 và đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định tại Văn bản số 581 ngày

27/4/2021 thể hiện: Diện tích đất có rừng là 22.464,9 m<sup>2</sup> trong tổng số diện tích đất thực hiện dự án đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm nộp tiền trồng rừng thay thế đối với 2,246 ha, số tiền 182,097 triệu đồng.

Hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư với diện tích 22.464,9 m<sup>2</sup> rừng nêu trên đảm bảo về điều kiện theo quy định tại Điều 19 Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.

Theo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các nội dung điều chỉnh về quy mô của dự án để thực hiện theo Nghị quyết số 143 ngày 31/10/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh bố

sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã điều chỉnh tên và tổng mức đầu tư của dự án thành 37.000 triệu đồng và có tên gọi "Đường Trúc Lâm Yên Tử qua Trung tâm đón tiếp và từ Trúc Lâm Yên Tử đến đoạn 1 nhánh phải Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm". Tuy nhiên, trong Quyết định 1728 và 2435 của UBND tỉnh lại không thể hiện nội dung này. Đây là dự án đầu tư chuyển tiếp từ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh khi xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp quy định và dự án sớm được triển khai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NGUYỄN THU



# Tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị

## Nhiều tồn tại, hạn chế

Mặc dù công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị có nhiều chuyên biến, tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đó là tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng và trật tự đô thị, xây dựng công trình không phép, trái phép, sai quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, phân lô đất nông nghiệp để bán nền trái quy định, tự xây dựng đường giao thông. Cùng đó là việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa hợp lý, không đảm bảo vệ sinh môi trường; tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè kinh doanh, buôn bán, đậu đỗ xe, quảng cáo, rao vặt tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Việc cấp phép, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; nhiều công trình vi phạm chưa được chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, không nghiêm, thiếu kiên quyết, thiếu tính răn đe đã phá vỡ quy hoạch và gây bức xúc trong dư luận.

Nguyên nhân chủ yếu đã được các cấp lãnh đạo, các ngành, địa phương chỉ rõ là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có lúc, có nơi còn buông lỏng; tình trạng nê nang, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm phát hiện, xử lý chưa kịp thời, triệt để; việc xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm chưa nghiêm túc; các quy định của tỉnh về chiều cao công trình chưa phù hợp với thực tiễn đời sống, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp và người dân trong xây dựng công

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh tuy đã được cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã từng bước đi vào nền nếp; ý thức trách nhiệm của người dân, các cơ quan, tổ chức cũng có nhiều chuyển biến, song vẫn còn những tồn tại cần sớm khắc phục.



Quang cảnh ngoại ô thành phố Đà Lạt.

trình. Công tác phối hợp, kiểm tra, xử lý vi phạm giữa các sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt, kịp thời và chưa thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ và xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh những nguyên nhân chủ quan nêu trên, còn có những nguyên nhân khách quan đó là do tốc độ xây dựng, đô thị hóa tăng nhanh, nhu cầu nhà ở của người dân lớn, nhất là đối với người lao động có thu nhập thấp tại các đô thị, dẫn đến hình thành các khu dân cư tự phát, chợ tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, họp chợ. Một bộ phận người dân nhận thức pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế và đặt nặng lợi ích, sự thuận tiện của cá nhân.

## Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước cũng như ngăn chặn, khắc phục và xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Tỉnh ủy mới đây cũng đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải kiên quyết và tăng cường hơn nữa công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chú trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và trật tự đô thị, trong đó tập trung vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết

liệt, rõ nội dung công việc, rõ trách nhiệm trong điều hành của lãnh đạo các cấp ủy đảng và chính quyền cơ sở. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy và chính quyền địa phương, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch phát triển đô thị, phát triển đất ở, khu dân cư và công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đây mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ý thức chấp hành các quy định về quản lý đô thị. Khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác

quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai và quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Địa phương nào để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương cấp đó phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền địa phương cấp trên.

Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn, đảm bảo nguyên tắc tất cả các công trình xây dựng, các tuyến đường giao thông phải được cơ quan có trách nhiệm ở địa phương kiểm tra, giám sát thường xuyên theo quy định; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị với nguyên tắc “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong quản lý trật tự xây dựng...

Song song đó, thúc đẩy, kêu gọi thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian đô thị, sử dụng hợp lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tiếp tục xây dựng, phát triển đô thị đảm bảo bản sắc, văn minh và hiện đại. Đặc biệt, củng cố tổ chức, bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý xây dựng, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông và triển khai thực hiện quy hoạch phải hiệu quả, phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương.

**NGUYỄN NGHĨA**

## SỔ TAY PHÓNG VIÊN

### Tìm giải pháp khắc phục bồi lắng hồ Đan Kia

Theo đánh giá của Trung tâm Quản lý đầu tư và Khai thác thủy lợi Lâm Đồng, hồ chứa nước Đan Kia, huyện Lạc Dương đến nay đã bị bồi lắng nghiêm trọng, ước tính dung tích nước giảm đến 8 triệu m<sup>3</sup> so với thời kỳ đầu xây dựng.

Cụ thể, khối lượng bùn đất bồi lắng hồ Đan Kia hàng năm khoảng 137.800 m<sup>3</sup>. Trong đó đổ về từ 2 nhánh suối Langbiang 78.700 m<sup>3</sup> và Phước Thành 59.100 m<sup>3</sup>. Nguyên nhân do đặc thù độ dốc sườn đồi và lòng suối lớn, trên khu vực hồ chứa thuộc địa bàn phường 7, Phường 8, thành phố Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương hiện có đến 4.000 ha đất sản xuất nông nghiệp và đất ở của người dân, hàng ngày lượng rác sản xuất và sinh hoạt thải ra khá lớn, không được thu gom kịp thời, khi gặp mưa lớn cùng với khối lượng bùn đất bề mặt bị xói lở cuốn trôi theo dòng nước chảy mạnh, đã đẩy nhanh tốc độ bồi lắng lòng hồ. Trong khi đó, phạm vi bảo vệ lòng

hồ có khoảng 50 ha đất sản xuất nông nghiệp từ năm 1996 đến năm 2004, lại có nhiều hộ lấn chiếm lòng hồ làm đường đi, xây dựng công trình tạm, dẫn đến diện tích mặt nước hồ bị thu hẹp...

Để khắc phục tình trạng bồi lắng nghiêm trọng hồ Đan Kia, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng đã hướng đến các nhóm giải pháp cấp thiết nạo vét các khu vực suối thượng lưu khoảng 3 triệu m<sup>3</sup> bùn đất, đồng thời tạo thành hồ lắng trên diện tích khoảng 5 ha. Tại khu vực suối Phước Thành, Đà Lạt với khối lượng nạo vét khoảng 1,3 triệu m<sup>3</sup>, bên cạnh đó còn xây dựng các lưới chắn bùn rác, tạo thêm một hồ lắng mới. Riêng tại Nhà máy nước Đan Kia 1 và Đan Kia 2, cần nạo vét khoảng 10 - 15.000 m<sup>3</sup> bùn đất để khơi thông dòng chảy...

Dự toán tổng kinh phí nạo vét nói trên khoảng 238 tỷ đồng, đó là chưa kể phải nâng cấp cụm công trình đầu mới hồ chứa nước Đan Kia khoảng 45 tỷ đồng. Nhưng về lâu dài cần 2.450 tỷ đồng để xây dựng hồ chứa Đan Kia 2 trên thượng nguồn suối chính Langbiang, phạm vi diện tích

đất dự kiến 170 ha, đạt tổng dung tích khoảng 24 triệu m<sup>3</sup>. Qua đó, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Lạt, vùng phụ cận, kết hợp phát điện, tạo cảnh quan du lịch.

Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng bồi lắng hồ Đan Kia một cách bền vững, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng xác định các nhóm giải pháp phi công trình cần phải triển khai thường xuyên, liên tục. Đó là: Tăng cường công tác trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn. Khuyến khích người dân xây dựng các bể chứa nước mặt, gia cố vị trí xung yếu, lấp đặt đường ống dẫn nước kết hợp với tiêu năng để giảm vận tốc dòng chảy đối với nhà lưới, nhà kính trong khu vực thượng lưu. Kịp thời thu gom, phân loại và xử lý rác thải trong phạm vi lưu vực hồ chứa nước. Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm đất lòng hồ, thu hồi các diện tích đất đã bị lấn chiếm, giải phóng mặt bằng nằm trong hành lang bảo vệ công trình hồ chứa...

**VĂN VIỆT**



Những đồng rác dọc Sân bay Cam Ly lại xuất hiện trở lại do một số người lén lút đổ trộm về đêm.

### Một số người lén lút đổ rác ra Sân bay Cam Ly

Sau thời gian chính quyền địa phương, đơn vị quản lý sân bay dọn sạch sẽ lượng lớn rác người dân đổ dọc hai đường băng của Sân bay Cam Ly (TP Đà Lạt), gần đây một số người dân lại lén lút đổ rác ra khu vực này về đêm.

Sân bay Cam Ly (đã ngừng hoạt động từ lâu) cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 3 km. Theo ghi nhận ngày 18/8, trên hai đường băng có chiều dài khoảng 2,8 km, hiện có một số điểm tập kết rác người dân đổ trái phép về đêm,

chủ yếu là rác thải sinh hoạt và rác thải nông nghiệp.

Theo người dân địa phương, những người vứt rác thường đi xe máy chở theo một vài bao, bịch rác đổ trộm thành từng đồng. Do rác thải đổ bốc mùi hôi, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên một số người đã nhiều lần tổ chức gom đốt. Tuy vậy, lợi dụng về đêm khu vực này không ai bảo vệ, nên một số người đã lén lút đổ trộm rác ra Sân bay Cam Ly.

**C. PHONG**



# PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT

## “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Mỗi thời kỳ cách mạng đều gắn với các phong trào thi đua, các phong trào ấy đã cổ vũ lớn lao, khơi dậy khát vọng dân tộc, truyền cảm hứng, lan tỏa hành động trong mọi tầng lớp nhân dân để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh lịch sử qua các thời kỳ. Đó là phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, giặc ngoại xâm”, phong trào “Ba sẵn sàng” “Ba đảm đang”, “5 xung phong”, “Hai giới”, phong trào “Đồng Khởi” ở miền Nam... Và gần đây là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” hay “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Bác Hồ đã nói “Đừng làm tướng tinh thần thi đua là công việc khác những công việc hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày là nền tảng của thi đua”.

Đại dịch COVID-19 với sự xuất hiện của các biến chủng mới có khả năng lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, tiếp tục diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Dịch bệnh có thể còn kéo dài và đang đặt ra thách thức lớn cho chúng ta trong công tác phòng, chống dịch và những nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ và hướng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, của dân tộc ta trong phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tôi phát động phong trào thi đua đặc biệt: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương và đồng bào, chiến sĩ cả nước tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm, năng động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham

gia phong trào phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bùng phát, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của Nhân dân, đặc biệt là người có công, người có hoàn cảnh khó khăn.

- Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Chính phủ, đặc biệt khi thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường “4 tại chỗ” và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho Nhân dân.

- Toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển KT-XH để thực hiện “mục tiêu kép”. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

- Các bộ, ban, ngành ở Trung ương nỗ lực hết mình, bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong phòng, chống dịch để đạt hiệu quả cao nhất.

- Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.

- Các lực lượng chống dịch tuyến đầu: cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “chân cứng đá mềm”, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực phục vụ đồng bào; đồng thời bảo đảm an toàn chống dịch.

- Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất, kinh doanh,

chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động.

- Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ vượt qua khó khăn. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội, chấp hành tốt quy định của các cấp chính quyền, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

- Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thi đua đồng hành cùng các bộ, các ngành, các địa phương; làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch.

- Các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền; thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu với tinh thần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tiếp thêm sức mạnh, truyền cảm hứng và niềm tin tất thắng vào “cuộc chiến” chống đại dịch COVID-19.

Tôi yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm, tất cả vì lợi ích của quốc gia, của dân tộc, phát hiện, khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “càng khó khăn thì càng phải thi đua”. Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chúng ta đã cố gắng, càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết, càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm, càng quyết tâm cao hơn nữa”, càng khó khăn, phức tạp, càng phải đoàn kết, thống nhất, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân “triệu trái tim, một ý chí”, sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế, nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19; để đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới và Nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc.

### Đơn Dương xây dựng mới nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương bắt đầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mới nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn huyện Đơn Dương được xây dựng mới 4.000 m<sup>2</sup> trình diễn

trồng hoa cát tường giống Sakata, Nhật Bản, trong đó mô hình có diện tích nhiều nhất 1.000 m<sup>2</sup>, ít diện tích nhất là 500 m<sup>2</sup>. Kinh phí thực hiện gồm 125,4 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, gần 133 triệu đồng vốn đối ứng của người dân.

Riêng địa bàn xã Lạc Lâm, thị trấn Thanh

Mỹ được đầu tư 2 mô hình lần lượt gần 103 triệu đồng và gần 371 triệu đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng tưới nhỏ giọt từ đất sang giá thể; lắp đặt hệ thống IoT quản lý vi khí hậu nhà kính, nhà màng, bộ giải pháp trung hòa pH tưới nước, quản lý dưỡng chất cho cây trồng... **VŨ VĂN**

### Trên 1 triệu tấn rau cần tiêu thụ

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, từ thời điểm hiện tại tới hết năm 2021, Lâm Đồng cần tiêu thụ trên 1,1 triệu tấn rau các loại. Ngoài ra, Lâm Đồng còn cần tiêu thụ trên 1 tỷ cành hoa, 15

ngàn tấn bơ và 34 ngàn tấn sầu riêng. Ngành nông nghiệp đang kết hợp với ngành công thương và các cơ quan hữu quan tìm hướng tiêu thụ cho rau, hoa, nông sản Đà Lạt, định hướng xuất khẩu sang các thị trường truyền

thống và tìm kiếm thêm nhiều thị trường xuất khẩu mới. Được biết, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 trên toàn cầu, đầu ra cho nông sản Lâm Đồng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mặt hàng hoa cắt cành. **D.Q**

### Tăng cường kiểm soát thuốc BTVT trên cây rau và cây chè

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu, các cơ quan, đơn vị chuyên trách trong ngành Nông nghiệp Lâm Đồng được giao nhiệm vụ tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BTVT) trên nhóm cây trồng chủ lực là rau và chè.

Theo đó, trên các vùng sản xuất rau, chè cần thường xuyên điều tra, cảnh báo, thông tin cho người dân về hóa chất BTVT không được phép sử dụng; các hoạt chất thuốc BTVT đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam; quy định, cảnh báo của các nước về dư lượng tối đa

cho phép của hoạt chất thuốc BTVT trong sản phẩm rau, chè xuất khẩu...

Được biết, trong năm 2020, sản lượng xuất khẩu sản phẩm chè và rau các loại ở Lâm Đồng chỉ đạt tỷ lệ lần lượt 23,7% và 1,5%; tỷ lệ còn lại tiêu thụ thị trường trong nước... **MẠC KHẢI**

### Hoạt động kinh tế...

TIẾP TRANG 3

#### Phát triển đa dạng mô hình chuỗi liên kết

Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là khu vực HTX vẫn còn nhiều đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ, năng lực quản lý và trình độ nghiệp vụ của cán bộ còn gặp nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Tương tự hiện vẫn còn nhiều trang trại quen với sản xuất nhỏ, thiếu nhanh nhạy trong kinh tế thị trường, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chập chờn giá cả một cách tự phát, dẫn đến hiện tượng được mùa mất giá và được giá mất mùa vẫn xảy ra...

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của đơn vị kinh tế tập thể, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động của HTX nông nghiệp; bồi dưỡng thường xuyên kiến thức chuyên ngành cho thành viên HTX. Đồng thời có cơ chế, chính sách khuyến khích sinh viên tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học tham gia khởi nghiệp từ HTX nông nghiệp; hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể.

Về chiến lược phát triển bền vững kinh tế tập thể, trong thời gian tới, cần hình thành và nhân rộng đa dạng mô hình chuỗi liên kết giữa các hộ thành viên với nhau (liên kết ngang), giữa thành viên với HTX, giữa tổ THT với HTX và giữa HTX với các doanh nghiệp (liên kết dọc), thành lập các mô hình HTX hoạt động quy mô liên xã, liên huyện với những sản phẩm chủ lực của địa phương, qua đó tìm kiếm các đơn hàng có quy mô lớn trong nước, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu...

**VĂN VIỆT**